

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 748 /BKHD-TT

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2015

V/v Giải quyết kiến nghị của
cử tri gửi tới kỳ họp thứ 8,

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ Quốc hội khoá XIII

CÔNG VĂN ĐẾN
Giữ... C... ngày 12/2...
Kính chuyển: Đ/c. Nền.....

Kính gửi: Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố
trực thuộc Trung ương.

Theo yêu cầu của Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội
(văn bản số 488/BDN ngày 05/12/2014, 510/BDN ngày 26/12/2014) và
chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ (văn bản số 9181/VPCP-V.III
ngày 17/11/2014; 10245/VPCP-V.III, 10251/VPCP-V.III ngày 22/12/2014)
đề nghị trả lời các kiến nghị của cử tri, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã nghiên cứu
và trả lời các kiến nghị thuộc lĩnh vực kế hoạch và đầu tư của cử tri địa phương
gửi tới Kỳ họp thứ 8, Quốc hội Khoá XIII.

Kính gửi Đồng chí các nội dung tại Phụ lục kèm theo để trả lời cử tri
được biết././

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội (để b/c);
- Ban Dân nguyện (UBTVQH);
- Chủ nhiệm VPQH;
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP;
- Bộ trưởng Bộ KH&ĐT;
- Sở KH&ĐT các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Các đơn vị liên quan;
- Lưu VT, Vụ THKTQD.

BỘ TRƯỞNG

Bùi Quang Vinh

Tỉnh Điện Biên



**BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI GỬI TỚI
KỶ HỢP THỦ TƯỚNG, QUỐC HỘI KHÓA XIII LIÊN QUAN ĐẾN LĨNH VỰC
KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ**

*(Kèm theo Văn bản số 748 /BKHĐT-TH ngày 05 tháng 02 năm 2015
của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)*

Kiến nghị 1 (Số thứ tự 80 theo văn bản số 488/BDN):

Xem xét bố trí vốn hoàn trả số vốn đã ứng từ nguồn vốn Dự án di dân tái định cư thủy điện Sơn La (300 tỷ đồng từ nguồn vốn di dân tái định cư để tạm ứng cho đường Mường Lay - Nậm Nhùn, tạm ứng 46 tỷ đồng thanh toán cho Dự án Bệnh viện đa khoa thị xã Mường Lay...) đầu tư các công trình cấp bách trên địa bàn tỉnh Điện Biên, để tỉnh đầu tư các dự án thành phần thuộc dự án di dân tái định cư thủy điện Sơn La.

Trả lời:

Hiện nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang phối hợp với Bộ Tài chính tìm nguồn để bố trí số vốn đã vay nêu trên hoàn trả cho nguồn vốn dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La để thực hiện dự án.

Kiến nghị 2 (Số thứ tự 111 theo văn bản số 488/BDN):

Đề nghị sớm phê duyệt và bố trí vốn cho tỉnh Điện Biên thực hiện Đề án "Xây dựng nông thôn mới vùng đồng bào dân tộc ít người, khu vực biên giới tỉnh Điện Biên, nhằm phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh trật tự, giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia". Nội dung này đã được Bộ Chính trị đồng ý chủ trương tại Thông báo kết luận số 95-KL/TW, ngày 24/01/2014 về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2010-2015 và một số chủ trương phát triển tỉnh Điện Biên giai đoạn đến năm 2020.

Trả lời:

Về vấn đề này, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh, Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới đã giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Quốc phòng, Ủy ban Dân tộc và các bộ, cơ quan liên quan khác tổ chức khảo sát thực tế tại Điện Biên, thẩm định, đề xuất cơ chế đặc thù trình Thủ tướng Chính phủ.

Kiến nghị 3 (Số thứ tự 112 theo văn bản số 488/BDN):

Các xã vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn có tỷ lệ hộ nghèo cao, điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, khả năng huy động sự đóng góp của nhân dân còn hạn chế, thậm chí có nơi không huy động được. Để đạt mục tiêu đến năm 2015 có 20% số xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới và đạt 50% vào năm 2020, đề nghị Chính phủ nâng mức đầu tư để đáp ứng yêu cầu thực tế đầu tư xây dựng nông thôn mới của các xã vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

Trả lời:

Đối với các xã trên địa bàn miền núi, vùng đặc biệt khó khăn, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 65/2013/QH13 ngày 28 tháng 11 năm 2013 về việc phát hành bổ sung và phân bổ vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2014-2016 để xây dựng nông thôn mới, trong đó ưu tiên các xã đặc biệt khó khăn. Vì vậy, đề nghị UBND tỉnh căn cứ vào cơ chế đầu tư đã được phê duyệt của Chương trình, phân bổ và sử dụng hiệu quả số vốn được giao đồng thời có cơ chế huy động các nguồn lực khác phù hợp để đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới.

Kiến nghị 4 (Số thứ tự 113 theo văn bản số 488/BDN):

Đề nghị hỗ trợ tỉnh Điện Biên kinh phí thực hiện việc giao đất, giao rừng với tổng số kinh phí là 102 tỷ đồng; trong đó: kinh phí để thực hiện Kế hoạch Bảo vệ và phát triển rừng là 77 tỷ đồng; kinh phí thực hiện tổng kiểm kê rừng là 30 tỷ đồng.

Trả lời:

Kế hoạch ngân sách nhà nước năm 2015 đã được giao cho các bộ, ngành và địa phương¹, trong đó ngân sách Trung ương hỗ trợ cho tỉnh Điện Biên 40 tỷ đồng theo Chương trình bảo vệ và phát triển rừng bền vững, trong đó có các danh mục dự án đầu tư cụ thể theo kiến nghị của tỉnh. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên căn cứ kế hoạch vốn được giao, chủ động triển khai thực hiện, ưu tiên thanh toán cho khối lượng đã thực hiện của các dự án theo quy định hiện hành.

¹ Quyết định số 2375/QĐ-TTg ngày 28/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 1926/QĐ-BKHĐT ngày 29/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao chi tiêu kế hoạch đầu tư phát triển thuộc ngân sách nhà nước năm 2015.

Tỉnh Điện Biên

Về kinh phí giao đất, giao rừng và kiểm kê rừng được sử dụng nguồn vốn sự nghiệp kinh tế và huy động từ các chủ rừng để thực hiện. Đề nghị Tỉnh làm việc với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Tài chính để được hỗ trợ thực hiện.

Kiến nghị 5 (Số thứ tự 114 theo văn bản số 488/BDN):

Đề nghị tăng nguồn vốn đầu tư cho Chương trình bố trí dân cư theo Quyết định số 1776/QĐ-TTg. Đặc biệt là các dự án bố trí dân cư vùng có nguy cơ thiên tai, vùng biên giới, vùng đặc biệt khó khăn để tiếp tục đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cơ sở, tạo điều kiện cho nhân dân các xã vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng đặc biệt khó khăn sớm ổn định đời sống và phát triển bền vững.

Trả lời:

Trong điều kiện kinh tế đất nước còn khó khăn, nhu cầu bố trí vốn thực hiện Chương trình Bố trí dân cư theo Quyết định số 1776/QĐ-TTg là quá lớn, ngân sách Trung ương chưa thể đáp ứng đủ nhu cầu của địa phương. Trước mắt đề nghị Tỉnh nghiên cứu chuyển đổi hình thức di dân từ hình thức tập trung sang xen ghép để giảm sút đầu tư, tăng tính khả thi thực hiện dự án, sớm ổn định cuộc sống của người dân đặc biệt là người dân sống ở vùng có nguy cơ thiên tai, vùng biên giới.

Kiến nghị 6 (Số thứ tự 1 theo văn bản 10251/VPCP-V.III): ✓

Đề nghị Chính phủ sớm ban hành cơ chế, chính sách đặc thù sau chính sách di dân tái định cư Dự án thủy điện Sơn La để giải quyết khó khăn cho người dân, như ổn định và phát triển kinh tế - xã hội: Để tạo quỹ đất sản xuất giao cho nhân dân sản xuất, đề nghị bổ sung hạng mục xây dựng đồng ruộng và đầu tư xây dựng các công trình thủy lợi; bổ sung chính sách thực hiện phương án hỗ trợ sản xuất cho hộ tái định cư di ven không giao đất sản xuất; có chính sách đặc thù cho các hộ dân tái định cư thị xã Mường Lay về chính sách hỗ trợ chi phí đào tạo, chuyển đổi ngành nghề, mua sắm công cụ lao động quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 27 của Quyết định số 02/2007/QĐ-TTg ngày 09/01/2007 vì sau tái định cư thì đất nông nghiệp ít, nên các hộ tái định cư phải chuyển đổi mô hình sản xuất sang chăn nuôi gia súc, gia cầm, nuôi trồng thủy sản, trồng nấm... Đối với lao động thuộc hộ tái định cư phi nông nghiệp sau thu hồi đất, nghề cũ không còn phù hợp, phải chuyển đổi sang nghề khác và mua sắm công cụ lao động để phục vụ nghề mới. Cho phép tỉnh thực hiện thanh toán chi phí hỗ trợ làm nhà ở cho các hộ dân tái định cư

Tỉnh Điện Biên

thủy điện Sơn La được thanh toán 1 lần 100% mức hỗ trợ, không thực hiện chi trả theo tạm ứng quy định tại điểm 7.2 phần IV của Thông tư số 138/2007/TT-BTC ngày 29/11/2007 của Bộ Tài chính.

Trả lời:

Ngày 18/11/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 64/2014/QĐ-TTg về Chính sách đặc thù về di dân, tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện. Đề nghị UBND tỉnh Điện Biên căn cứ vào các quy định tại Quyết định 64/2014/QĐ-TTg để thực hiện bồi thường và hỗ trợ cho các hộ dân tái định cư.

Kiến nghị 7 (Số thứ tự 38 theo văn bản 10245/VPCP-V.III):

Đề nghị ban hành Luật hoặc Pháp lệnh để điều chỉnh công tác xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm trên cơ sở tổng kết tình hình thị điểm triển khai Dự án nâng cao năng lực lập kế hoạch và xây dựng kế hoạch đầu tư trung hạn nhằm thống nhất về nội dung và quy trình lập kế hoạch trong phạm vi toàn quốc. R

Trả lời:

Việc xây dựng Luật hoặc Pháp lệnh để điều chỉnh công tác xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm chưa có trong chương trình xây dựng pháp luật của Quốc hội năm 2015. Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ nghiên cứu trình Chính phủ việc xây dựng Luật hoặc Pháp lệnh này trong thời gian tới./.